

<b>ชื่องานวิจัย</b>	การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมโดยการใช้กิจกรรม loose parts play สำหรับนักเรียน ชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
<b>ผู้วิจัย</b>	นางสาวกมลชนก ช่วยออก , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร อีระกุล , นางร่มห่อะ บินอะหลี
<b>สาขาวิชา</b>	การศึกษาปฐมวัย
<b>ปีที่ทำวิจัย</b>	2567

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนโดยการใช้กิจกรรม loose parts play สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้กิจกรรม loose parts play สำหรับนักเรียนอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จำนวน 8 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรม loose parts play จำนวน 6 แผน 2) นวัตกรรมที่เลือกใช้ คือ กิจกรรม loose parts play 6 หัวข้อ ได้แก่ การสร้างยานพาหนะ การสร้างนิทาน การสร้างสวนสัตว์ และการสร้างสรรค์อิสระจำนวน 3 ครั้ง 3) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ซึ่งใช้ในการสังเกตก่อนและหลังการจัดกิจกรรม loose parts play จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ ด้านการแบ่งปัน ด้านการมีวินัย และด้านการมีความรับผิดชอบ และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

### ผลการวิจัยพบว่า

1. พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ก่อนการจัดกิจกรรม loose parts play ในภาพรวมทุกด้าน (ด้านการช่วยเหลือ ด้านการแบ่งปัน ด้านการมีวินัย และด้านการมีความรับผิดชอบ) อยู่ในระดับน้อย และหลังการจัดกิจกรรม loose parts play นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 มีพฤติกรรมทางสังคมในภาพรวมทุกด้าน (ด้านการช่วยเหลือ ด้านการแบ่งปัน ด้านการมีวินัย และด้านการมีความรับผิดชอบ) อยู่ในระดับปานกลาง

2. พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โดยใช้กิจกรรม loose parts play พบว่าเพิ่มขึ้นทุกคน เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนคนที่ 3 มีค่าการพัฒนาสูงสุดคือ 10 คะแนน และนักเรียนคนที่ 2, 4 และ 5 มีค่าการพัฒนาต่ำสุด คือ 6 คะแนน

**คำสำคัญ :** พฤติกรรมทางสังคม , เด็กปฐมวัย , กิจกรรม loose parts play